



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย
“ผ้าไทยใส่สุจริตสุข”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๑.๑/ว๑๔๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ สวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยถือว่ามาตรการดังกล่าว เป็นนโยบายของ รัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานเพื่อขานรับ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยดังกล่าว โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการส่งเสริม ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย “ผ้าไทยใส่สุจริตสุข” ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานภายในทุกหน่วย เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แต่งกาย ด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ โดยไม่กำหนดประเภทของผ้าไทย เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยไปทำงาน หรือใส่ในชีวิตประจำวัน

๒. ให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งกาย ด้วยผ้าไทย ตามโอกาสที่เหมาะสม

๓. ให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการแต่งกายด้วยผ้าไทย ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) ฯลฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และ เห็นคุณค่าความเป็นไทย

๔. ให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ประกาศยกย่องบุคลากร หรือหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง